

SAN DIEGO DIỄN HÀNH NGÀY CỰU CHIẾN BINH LẦN THỨ 21.

Veterans Day là ngày lễ quan trọng của người dân Hoa Kỳ, hằng năm tại các thành phố lớn, chính quyền địa phương thường phối hợp với các hội cựu chiến binh tổ chức Diễn Hành để vinh danh những người lính đã góp phần máu xương phục vụ cho đất nước.



Veterans Day chính thức được công nhận từ ngày 01 tháng 06 năm 1954 sau khi thay đổi xanh dương qua những thời kỳ kể từ năm 1918, không ngoài mục đích vinh danh những người lính chiến đã phục vụ trong các đơn vị Army, Marine Corps, Navy, Air Force và Coast Guard, cùng với lịch sử lâu dài qua các trận chiến từ Pearl Harbor, Thái Bình Dương và Châu Âu trong Hệ Nhị Thế Chiến cho đến Triều Tiên, Việt Nam, Desert Storm Iraq và Afghanistan . . . tính đến nay đã tròn 53 năm.

San Diego với hơn 260 ngàn cựu chiến binh sinh sống, một con số không nhỏ đối với thành phố này, cho nên hàng năm hội cựu chiến binh có tên là “ San Diego United Veterans Association “ gọi tắt là (SDUVA) là cơ quan chính thức được phép đứng ra tổ chức Diễn Hành cho Ngày Cựu Chiến Binh.



Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego là một đơn vị thân hữu đồng minh được mời tham dự Diễn Hành Veterans Day hàng năm. Đây cũng là điểm nói lên tình cảm gắn bó lâu dài giữa các cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam qua thời gian cùng chung chiến đấu với kẻ thù chung là cộng sản trên chiến trường Việt Nam.

Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại San Diego là những người bạn thân thiết của Liên Hội Chiến Sĩ VNCH và Cộng Đồng Người Việt San Diego, họ luôn luôn có mặt trong các trường hợp cần thiết mà chúng ta cần đến họ, họ là những người yểm trợ mạnh mẽ nhất trong công cuộc tranh đấu vận động thành công các Nghị Quyết Công Nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ VNCH tại Thành Phố, Quận Hạt San Diego cũng như Tiểu Bang California.

Và hàng năm cũng vào ngày này, trên các Đại Lộ Harbor, Pacific High Way chạy dọc theo vùng vịnh tuyệt đẹp của thành phố, hàng chục ngàn người đổ về tham dự Diễn Hành và vui chơi trong ngày lễ hội, từ mờ sáng các đơn vị Diễn Hành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp xếp đội ngũ theo thứ tự đã được thông báo trong khu vực Parking rộng lớn của chính quyền thành phố, đây cũng là cơ hội cho các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ và Đồng Minh tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau trong tình cảm thân thiết của những người đã từng chiến đấu bên nhau trên cùng chiến tuyến.



Với sự có mặt đầy đủ của các viên chức trong chính quyền địa phương, từ Thị Trưởng cho đến các Nghị Viên, Dân Biểu Quốc Hội và các vị Tướng Lãnh của những đơn vị đồn trú tại San Diego, chương trình khai mạc đúng vào lúc 11 giờ, đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ dẫn đầu bởi toán Hầu Kỳ danh dự, và liên tiếp gần 100 đơn vị quân đội tại ngũ, trừ bị, cựu quân nhân Hoa Kỳ và Đồng Minh lần lượt tiến qua khán đài chính nằm trên đại lộ Pacific High Way trong tiếng hoan hô vang rền nồng nhiệt của khán giả hai bên đường.

Theo thứ tự Alphabet, Liên Hội Chiến Sĩ là đơn vị gần cuối của đoàn Diễn Hành, nên phải chờ đợi hơn cả tiếng đồng hồ mới bắt đầu chuyển bước.

Oai nghiêm trong quân phục Hải, Lục và Không Quân, toán rước Quốc Quân Kỳ Việt Mỹ theo sau Banner Liên Hội Chiến Sĩ do các em trong đoàn Hậu Duệ dẫn đầu với những bước chân thật nhịp nhàng hùng tráng theo tiếng hô đều đặn oai phong của Mũ Đỏ Nguyễn Văn Minh, trưởng toán điều khiển đơn vị diễn hành của Liên Hội.

Những tiếng “ Thank you ! Thank you, Việt Nam! Việt Nam” vang dội hai bên đường, hòa cùng với một rừng cờ bay phất phới đã nói lên những tình cảm yêu thương của người dân bản xứ đối với những chiến hữu đồng minh năm xưa đã là những khích lệ lớn lao, những xúc động thật rạo ràng trong lòng những người lính chiến đang nặng mang lý tưởng trên vai qua Lá Cờ Vàng yêu quý tượng trưng cho tự do hạnh phúc của dân tộc Việt Nam mà họ đã và đang chiến đấu để bảo vệ và gìn giữ nó.

Qua bao lần diễn hành, qua bao lần lễ hội, những tình cảm trân quý đó vẫn không thay đổi, hình ảnh người Lính chiến VNCH với Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã thật sự đi sâu vào lòng của người dân Hoa Kỳ nói chung và người dân San Diego nói riêng đã là những tiếng nói mạnh mẽ, minh chứng rằng: “ Các Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Người Việt Tị Nạn Cộng Sản bao giờ cũng được sự yêu thương, kính trọng trong lòng mọi người, mọi giới tại Hoa Kỳ”.



Trần Sơn.
Veterand Day 11/10/07.